



ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.



ชาวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม
 554/6-7 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ฉบับที่ 10/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ป.ป.ช. นครปฐม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมร่วม น้อมนำพระบรมราโชวาท “ชื่อสัตย์สุจริต” เป็นหลักในการประพฤติ ปฏิบัติคนทำดีเพื่อประเทศชาติ และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.59 นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ กรรมการ ป.ป.จ. นครปฐม และว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เกษมวัฒนา กรรมการ ป.ป.จ. นครปฐม นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

นายหิรัญย์ เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จะน้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับความชื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำงาน และมุ่งมั่นการทำงานให้มากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมร่วมน้อมนำ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท “ชื่อสัตย์สุจริต” เป็นหลัก ในการประพฤติปฏิบัติคน ทำดีเพื่อประเทศชาติ และถวายเป็น พระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือ รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการส่งเสริม ความชื่อสัตย์สุจริต และหนังสือชื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อเพื่อ เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีการจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความชื่อสัตย์สุจริต ที่พิพิธภัณฑ์ด้านโคง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก

ชื่อสัตย์ สุจริต
 ตามรอยพ่อ





คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50



คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงาน ป.ป.ช. รับมอบนโยบายพร้อมประสานหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

นายหิรัญย์เศรษฐ์ เขียวประยูร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีสาระสำคัญเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 มี 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

2. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย สำหรับงบประมาณในการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ และจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความประหยัด คุ่มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญด้วย ตามความเห็นของสำนักงาน

3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยการใช้กลไกการดำเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ

(อ่านต่อหน้า 3)



(ต่อจากหน้า 2 ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ...)

โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ เครือข่ายระหว่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

4. เพื่อให้การดำเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความ สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของรัฐบาล ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาปรับกลไกการดำเนินการให้สอดคล้องกับ กลไกการดำเนินงานของรัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งระดับชาติ และระดับปฏิบัติการตามข้อเสนอของคณะกรรมการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติด้วย เช่น ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นต้น และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th



😊 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม หากมีความประสงค์ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จังหวัดนครปฐมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่หน่วยงานของท่านสามารถประสานงานมาที่สำนักงานได้โดยตรง

“พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตร้ายวณผิดปกติ”

แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม 554/6-7 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ปณ. 73000
หรือ ตู้ปณ. 70 โทร. 034 272 652 - 4 เว็บไซต์ <http://www.nacc.go.th/nakhonpathom> E-mail : nacc.nakhonpathom@gmail.com
Facebook / Line ID : [nacc.nakhonpathom](https://www.facebook.com/nacc.nakhonpathom)

สายด่วน ป.ป.ช. 1205 www.nacc.go.th

"ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"